

UBND HUYỆN LONG THÀNH
BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH
BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP
CẤP ĐỘ CHUNG MỚI CỦA
VIRUT CORONA (COVID-19)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Thành, ngày 23 tháng 7 năm 2021

Số: 7916 /CV-BCĐ

V/v triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại khu cách ly y tế (phong tỏa) tại tổ 6, ấp Long Phú và tổ 5, tổ 8, tổ 8A, ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái, huyện Long Thành

Kính gửi:

- Các Cơ quan, đơn vị: Phòng Y tế, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính – Kế hoạch, VH TT, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Long Thành, Trung tâm VH TT-TT huyện; Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- UBND các xã, thị trấn Long Thành;
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona (Covid-19) xã Phước Thái.

Theo Báo cáo nhanh số 745/BC-TTYT ngày 22/7/2021 của Trung tâm Y tế huyện Long Thành về trường hợp có một người bệnh qua xét nghiệm khẳng định PCR dương tính. Bệnh nhân nữ T.T.T.H, sinh năm 1996, tổ 6, ấp Long Phú, xã Phước Thái, huyện Long Thành, nghề nghiệp công nhân Công ty TNHH GEENTECH, khu công nghiệp Nhơn Trạch 2. Sau đó ngày 23/7/2021 cha ruột là F1 xét nghiệm PCR dương tính, ông T.X.L, sinh 1968, địa chỉ tổ 8, ấp Hiền Hòa.

1. Giao Phòng Y tế huyện:

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai tham mưu Ban chỉ đạo huyện về trình tự thủ tục, chỉ đạo triển khai chống dịch bệnh Covid-19 khi có ca dương tính. Tham mưu Tờ trình và Sơ đồ cách ly y tế (phong tỏa) phòng chống dịch Covid-19 tại nơi xảy ra dịch. Phối hợp với các đơn vị tổng hợp kết quả và tình hình triển khai phòng chống dịch tại các nơi cách ly phong tỏa và tình hình dịch bệnh trên toàn huyện, trình Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo triển khai kịp thời.

2. Trung tâm Y tế huyện:

a. Chủ động liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai để xin ý kiến, cung cấp thông tin ngay cho Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn (đặc biệt tại tổ 6,

áp Long Phú và tổ 5, tổ 8, tổ 8A, ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái,) để tuyên truyền các quy định về thời gian cách ly, phong tỏa tại các địa điểm cụ thể và tại các tuyến đường để nhân dân biết, không hoang mang và đồng hành, hỗ trợ cùng chính quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

b. Chủ trì, phối hợp UBND xã Phước Thái chỉ đạo Trạm Y tế bố trí địa điểm dã chiến, thành lập Tổ Y tế để theo dõi sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân trong khu vực phong tỏa nếu có nhu cầu khám chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe, đảm bảo khám, chữa bệnh 24/24.

c. Đảm bảo nhân lực, phương tiện cho các hoạt động chăm sóc, cấp cứu, điều trị người bệnh, giám sát, phòng chống lây nhiễm trong vùng phong tỏa, tiếp tục điều tra truy vết F1, F2, F3, những người tiếp xúc gần với các F liên quan đến bệnh nhân dương tính F0, đồng thời thông báo kịp thời cho ban ngành đoàn thể nơi trường hợp này sinh sống để áp dụng các biện pháp cách ly y tế kịp thời.

d. Tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường, hướng dẫn Trạm Y tế về chuyên môn kỹ thuật, trang bị y dụng cụ phục vụ phòng, chống dịch bệnh.

e. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, có công văn kịp thời tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo, xử lý.

f. Trung tâm Y tế huyện thực hiện thanh quyết toán kinh phí triển khai phòng, chống dịch tại khu vực phong tỏa.

g. Triển khai nhanh công tác xét nghiệm PCR mẫu đơn đối với F1 và mẫu gộp đối với các tiêu thương liên quan đến F1.

3. Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành:

a. Phối hợp Trung tâm Y tế huyện chỉ viện nhân sự về chăm sóc y tế, tổ y tế thực hiện test nhanh tại các khu vực phong tỏa.

b. Hỗ trợ xe cấp cứu, tổ y tế vận chuyển các F1 về Khu cách ly tập trung theo quy định.

c. Khi có bệnh nhân trong khu vực phong tỏa cần phải nhập viện để điều trị, phối hợp với Tổ y tế trong khu vực phong tỏa chuyển bệnh nhân về bệnh viện và thực hiện đúng theo quy trình phòng, chống dịch bệnh.

4. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện:

a. Phối hợp với ngành Y tế huyện cùng UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa đài, trang thông tin điện tử, hệ thống màn hình LED, cổng chào... để phổ biến về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, việc cách ly khu vực có người nhiễm Covid-19 là cần thiết, theo đúng quy định của pháp luật và là biện pháp ngăn chặn không để lây lan dịch ra cộng đồng, để người dân chủ động phòng dịch, không hoang mang, lo lắng.

b. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao tăng cường 01 xe thông tin lưu động tuyên truyền về phòng, chống dịch tại tuyến đường được phong tỏa và các khu vực lân cận. Phối hợp với UBND xã Phước Thái thực hiện ngay các

bảng Thông báo, Nội quy để đặt tại các điểm chốt chặn. Thiết kế, thực hiện ngay hệ thống loa đài truyền thanh (hoặc loa tay) trong khu vực phong tỏa để đảm bảo việc trao đổi, thông báo, cung cấp thông tin đến với từng hộ gia đình.

c. Chủ động liên hệ với Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai để hỗ trợ ghi hình, đưa tin kịp thời lên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền, không gây hoang mang trong dự luận.

5. Giao Công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện:

a. Xây dựng kế hoạch liên tịch bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại tuyến đường, hẻm được phong tỏa trong suốt 21 ngày theo thời gian quy định.

b. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong khu vực cách ly không hoang mang, thực hiện đúng theo quy định, hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng.

c. Chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự các địa phương lân cận huy động lực lượng hỗ trợ UBND xã Phước Thái trong công tác thực hiện cách ly các tuyến đường, hẻm.

6. Giao Phòng Kinh tế huyện:

a. Chủ trì, phối hợp UBND xã Phước Thái chủ động liên hệ với đơn vị chức năng có đủ năng lực, uy tín để cung cấp lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết đảm bảo nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phục vụ đời sống, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân trong khu vực phong tỏa.

b. Chủ động xin ý kiến về chuyên môn của Sở Công thương tỉnh Đồng Nai để kịp thời tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo huyện.

7. Giao Phòng Quản lý đô thị, Điện lực Long Thành:

Đảm bảo các sự cố về điện, nước, các vấn đề liên quan của người dân tại khu vực phong tỏa để kịp thời giải quyết.

8. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Khảo sát, nắm tình hình đảm bảo vệ sinh môi trường và hướng dẫn UBND xã Phước Thái thực hiện đúng quy trình xử lý rác thải y tế. Phối hợp giới thiệu đơn vị cung ứng mua sắm túi và thùng đựng rác phục vụ thu gom rác thải, giới thiệu công ty có năng lực thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ chất thải lây nhiễm tại khu vực phong tỏa theo đúng quy định.

9. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 cho giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh đang sinh sống trong khu vực phong tỏa thông qua tin nhắn (số liên lạc điện tử).

10. Giao Phòng Tài chính Kế hoạch:

a. Kiểm tra, tham mưu Ban chỉ đạo huyện kịp thời giải quyết kinh phí để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo đúng quy định.

b. Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội, Đoàn thể huyện:

Chỉ đạo các Hội, Đoàn thể xã Phước Thái phối hợp cùng với chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong khu vực phong tỏa nói riêng và người dân trên địa bàn xã Phước Thái nói chung đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

12. Giao UBND xã Phước Thái:

Căn cứ Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19”, giao UBND xã thực hiện các nội dung sau:

a. Rà soát tình hình thực tế, với phương châm “bôn tại chỗ”, xây dựng kế hoạch huy động toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương để cùng phối kết hợp thực hiện công tác cách ly đảm bảo đạt kết quả tốt theo yêu cầu đề ra. Đối với các Tổ phòng chống dịch tại địa phương, ngoài lực lượng chính là Công an, Quân sự, Đoàn Thanh niên, đề nghị huy động thêm các đoàn thể chính trị xã hội khác để cùng phối hợp thực hiện.

b. Thông báo rộng rãi trên địa bàn xã về Quyết định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra huyện Long Thành về thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) phòng, chống dịch Covid-19 để nhân dân được biết, phối hợp thực hiện, hạn chế sự lây lan dịch bệnh.

+ Bố trí xe tuyên truyền thường xuyên, liên tục, huy động các ban ngành, đoàn thể tại địa phương để tăng cường vận động, tuyên truyền, thuyết phục đến các tổ chức, cá nhân sinh sống và làm việc tại khu vực phong tỏa về tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

+ Thông tin, tuyên truyền về công tác hậu cần như: người dân có nhu cầu mua nhu yếu phẩm cần thiết thì đăng ký vào phiếu và để ra trước cửa nhà, bộ phận hậu cần sẽ thu phiếu của người dân, đi mua hàng hóa và sẽ giao hàng tận nhà cho từng hộ gia đình vào thời gian cụ thể. Sau khi hết cách ly theo quy định thì sẽ thanh toán tất cả các khoản mua hộ hoặc thanh toán nhanh nhưng phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch.

+ Thực hiện công tác truyền thông, thông tin đến từng hộ dân về thu gom, xử lý rác thải, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng đơn vị chức năng để thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

+ Xây dựng bản tin ngắn phát trên loa truyền thanh hàng ngày “Thông báo cho người dân trong vùng phong tỏa biết về hoạt động của Tổ COVID cộng đồng” để nhân dân biết và hợp tác.

các nhu cầu thiết yếu thông qua việc cung ứng, thiết lập các điểm bán hàng bình ổn giá, xe bán hàng lưu động trong khu vực cách ly thay cho việc họp chợ để cung cấp: nhu yếu phẩm; lương thực, thực phẩm; năng lượng, xăng dầu; đảm bảo cung cấp đủ điện, nước sạch sinh hoạt; cung ứng trang bị phòng bệnh cá nhân: khẩu trang, xà phòng, các chất sát khuẩn thông thường; cung ứng các nguyên vật liệu khác như: vật liệu điện, nước ...

m. Tăng cường trách nhiệm của các Tổ Y tế trong việc điều tra dịch tễ, theo dõi sức khỏe hàng ngày của những người dân sinh sống trong khu vực bị phong tỏa. Hàng ngày, báo cáo cụ thể tình hình và đề xuất giải pháp thực hiện về Ban Chỉ đạo huyện (**đồng gửi Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện để tổng hợp**).

n. Giao UBND xã Phước Thái khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách nhân sự thực hiện và các trang thiết bị, vật tư y tế cần hỗ trợ để thực hiện trong khu phong tỏa trong 21 ngày, gửi báo cáo về Ban chỉ đạo huyện (**thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để thẩm định, đề xuất, thanh quyết toán**).

i. Chỉ đạo Tổ COVID cộng đồng hàng ngày đến từng hộ gia đình được phân công để thực hiện nhiệm vụ: đi từng ngõ, gõ từng nhà và thực hiện:

+ Tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng chống dịch tại từng hộ gia đình: mọi người ở tại nhà, không đi ra ngoài; đeo khẩu trang; rửa tay bằng xà phòng; giữ khoảng cách; không tiếp xúc với người bên ngoài; tự theo dõi sức khỏe, tự đo thân nhiệt hàng ngày và chủ động khai báo y tế khi trong gia đình có người nghi ngờ, mắc bệnh...

+ Hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay bằng điện thoại cho chính quyền địa phương và Trạm y tế xã Phước Thái những trường hợp nghi mắc Covid-19 phát hiện được tại các hộ gia đình như: sốt; ho; đau họng ... để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm kịp thời.

+ Phát hiện, báo cáo Ban chỉ đạo xã trường hợp không tự giác khai báo y tế; không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

+ Phối hợp truy vết F1, F2, F3 đặc biệt điều tra và cung cấp thông tin của những công nhân, khu nhà trọ, nơi tiếp xúc đã từng liên quan tới bệnh nhân dương tính về Trung tâm Y tế huyện để phối hợp điều tra, truy vết.

+ Đảm bảo an toàn cho Tổ Covid cộng đồng: Các thành viên Tổ Covid cộng đồng khi làm nhiệm vụ phải luôn đeo khẩu trang; sử dụng nước sát trùng tay; tẩm che mặt (nếu có). Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ Covid cộng đồng không vào bên trong nhà dân, chỉ cần gõ cửa, đứng ngoài nhà yêu cầu người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu trên 2 mét khi giao tiếp với người trong hộ gia đình để đảm bảo an toàn phòng tránh lây nhiễm.

13. Giao UBND các xã, thị trấn (trừ UBND xã Phước Thái):

a. Chỉ đạo lực lượng Công an, Tổ COVID cộng đồng để phối hợp, hỗ trợ cùng với Trạm Y tế tại địa phương trong việc điều tra, truy vết những trường hợp đã đến các chợ trong khu vực có liên quan để kịp thời chuyển đến Trung tâm Y tế huyện tổng hợp, phân loại và quyết định hình thức xử lý về y tế theo quy định.

+ Yêu cầu và hướng dẫn người dân tự đo thân nhiệt hàng ngày cho các thành viên trong hộ gia đình (nếu gia đình có nhiệt kế). Đo thân nhiệt đột xuất khi trong gia đình có người có biểu hiện sốt, ho, đau họng...

+ Thông báo cho cộng đồng, yêu cầu người bị ốm trong vùng phong tỏa thông báo với Tổ y tế trực trong khu vực đến khám bệnh tại nhà, nếu có chỉ định cần khám và điều trị tại bệnh viện Tổ y tế liên hệ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành để vận chuyển người bệnh đến bệnh viện, nếu khám tại Trạm y tế sẽ có cán bộ y tế trực bên ngoài đi cùng, không tự ý đi khám bệnh vượt tuyến ra bên ngoài khu vực phong tỏa.

c. Thực hiện quy trình về thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ chất thải lây nhiễm tại khu vực phong tỏa. thời gian 21 ngày kể từ ngày phong tỏa, khối lượng thu gom xử lý theo khối lượng phát sinh thực tế tại khu vực phong tỏa và thực hiện việc thanh quyết toán theo quy định.

d. Thành lập các tổ trực, bố trí máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn tay và khẩu trang y tế cùng phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự tại địa phương để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần “nội bắt xuất, ngoại bắt nhập”. Thành lập các Tổ điều tra, thống kê những người tiếp xúc với bệnh nhân và gia đình của bệnh nhân để cung cấp cho Trung tâm Y tế huyện xử lý theo quy định.

đ. Thiết lập đường dây nóng để liên lạc, xử lý các sự cố của người dân trong khu vực phong tỏa và cử cán bộ phụ trách theo dõi phản ánh. Thành lập Tổ phản ứng nhanh để xử lý các tình huống phát sinh như: người dân chống đối không chịu đi cách ly, trốn, rời khỏi khu vực phong tỏa, nhậu nhẹt quậy phá gây mất an ninh trật tự, tụ tập đông người, đưa thông tin sai lệch, bịa đặt về tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

e. Lập sơ đồ chốt, trạm kiểm soát tại tất cả đường chính, đường phụ, lối mở, ngõ, ngách ra/vào khu phong tỏa. Phân công và bố trí lực lượng tại các chốt, trạm kiểm soát. Thành phần chốt, trạm kiểm soát: bao gồm cán bộ công an, quân đội, cán bộ phường, cán bộ y tế, dân quân, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, trong đó chốt trưởng là cán bộ công an, yêu cầu các thành viên được phân công thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, đảm bảo trực gác xuyên suốt 24/24 theo quy định. Phân công lực lượng, bố trí, bảo vệ nhà cửa, tài sản cho các hộ dân được cách ly theo quy định.

i. Đối với những người dân sinh sống tại tuyến đường được phong tỏa từ bên ngoài đi vào: Công an xã giải thích, kiểm tra giấy tờ tùy thân, bộ phận y tế thực hiện đo thân nhiệt, phun khử khuẩn, phát khẩu trang y tế, đăng ký vào danh sách ra vào khu vực bị khoanh vùng phong tỏa.

k. Trao đổi với Phòng Kinh tế huyện để thống nhất về quy trình, thời gian phát và thu phiếu đăng ký nhu yếu phẩm cần thiết của các hộ dân tại khu vực cách ly, để kịp thời cung cấp theo yêu cầu.

l. Cùng với Phòng Kinh tế và các cơ quan chức năng đảm bảo các nhu cầu thiết yếu về an sinh xã hội cho người dân trong vùng cách ly, bao gồm: Đảm bảo

b. Chủ động phối hợp với Ngành Y tế huyện để kịp thời thông tin, tuyên truyền các quy định về thời gian cách ly y tế (phong tỏa) tại các địa điểm cụ thể để nhân dân biết, không hoang mang và đồng hành, hỗ trợ cùng chính quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức đến từng hộ dân để quán triệt chủ trương, tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân tạo sự đồng thuận và ủng hộ việc thiết lập vùng phong tỏa.

Ban Chỉ đạo huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh ĐN (báo cáo);
- Sở Y tế tỉnh ĐN (Báo cáo);
- Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện;
- Chánh, các phó Văn phòng;
- Các Hội đoàn thể huyện;
- Thành viên BCĐ Covid-19 huyện;
- Lưu VT – VX (PYT).



TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Văn Tiếp